



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมบังคับคดี กองบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. ๑๑๑๙

ที่ ยธ ๐๕๑๐(อ)/ว ๑๖

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง แนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมบังคับคดีกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ ๕

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)

ด้วยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงวันหยุดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐร่วมกันรณรงค์ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” อย่างต่อเนื่อง และให้ผู้บังคับบัญชาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐในทุกระดับพิจารณาการอนุมัติ/อนุญาตการลาหยุดของข้าราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในช่วงเวลาดังกล่าวตามความจำเป็นและเหมาะสมอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกรณีการลาหยุดในวันที่จะมีผลเป็นการหยุดต่อเนื่องหลายวัน รายละเอียดปรากฏตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๔ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ แนบท้ายนี้

เพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงวันหยุดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ กรมบังคับคดีจึงกำหนดแนวปฏิบัติดังนี้

๑. ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาในทุกระดับชั้นพิจารณาการอนุมัติ/อนุญาตการลาหยุดของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดี ในช่วงเวลาดังกล่าวตามความจำเป็นและเหมาะสมอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกรณีการลาหยุดในวันที่จะมีผลเป็นการหยุดต่อเนื่องหลายวัน

๒. กรณีที่ผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาได้อนุญาตการลาในช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว ให้พิจารณาทบทวนการอนุญาตและเหตุผลความจำเป็นในการลาของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กรณีมีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งในการลา ให้กำชับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในบังคับบัญชาทางการเดินทางข้ามจังหวัดโดยไม่จำเป็น

กรณีข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีเดินทางข้ามจังหวัดด้วยเหตุส่วนตัว และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดนั้น โดยเฉพาะการกักตัวกรณีเข้าพื้นที่ ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้นั้นเอง โดยให้ถือว่าวันที่ไม่สามารถกลับมาปฏิบัติราชการในสถานที่ตั้งของหน่วยงานได้ตามปกติเป็นวันลาพักส่วนตัว

๓. ขอความร่วมมือข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีในการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ในช่วงวันหยุดราชการและงดการเดินทางข้ามจังหวัดโดยไม่จำเป็น

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

(นางอรัญญา ทองน้ำตะโก)

อธิบดีกรมบังคับคดี

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๔

สำเนา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๙ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง การดำเนินมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในช่วงวันหยุดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม, รอง เลขาธิการเมือง (นายประทีป) กรรมการและเลขานุการ คบส.

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่า โดยที่ในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ จะมีวันหยุดหลายวัน ทั้งที่เป็นวันหยุดราชการและวันหยุดของภาคเอกชน โดยวันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นวันแรงงานแห่งชาติซึ่งเป็นวันหยุดตามประเพณีของผู้ใช้แรงงานและรัฐวิสาหกิจ วันจันทร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นวันฉัตรมงคล วันพุธที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นวันวิสาขบูชา และวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นวันพืชมงคลซึ่งอาจทำให้มีการลาหยุดงานต่อเนื่องกันหลายวันในช่วงวันที่ ๑ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีการเดินทางข้ามจังหวัดและการรวมตัวกันของประชาชนเพิ่มมากขึ้น อันจะทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในวงกว้าง ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชืดังกล่าว คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ ดังนี้

๑. ให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และทุกภาคส่วนในสังคม ร่วมกันรณรงค์ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” อย่างต่อเนื่องต่อไป
๒. ขอความร่วมมือประชาชนในการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” และงดการเดินทางข้ามจังหวัดโดยไม่จำเป็น
๓. ให้กระทรวงคมนาคมประสานงานกับผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะระยะทางไกลทุกประเภทเพื่อขอให้พิจารณาขยายเวลาการงดให้บริการเดินรถออกไปอีกระยะหนึ่ง
๔. ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเวรยามหรือตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจ/จุดสกัดเพิ่มเติม [ตามมาตรการดูแลความสงบเรียบร้อยตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑)] อย่างเคร่งครัด รวมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดกวดขันในการตรวจคัดกรองประชาชนด้วย

๕. ให้ผู้บังคับบัญชาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐในทุกระดับพิจารณาการอนุมัติ/อนุญาตการลาหยุดของข้าราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้นตามความจำเป็นและเหมาะสมอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกรณีการลาหยุดในวันที่จะมีผลเป็นการหยุดต่อเนื่องหลายวัน ทั้งนี้ ขอความร่วมมือภาคเอกชนให้ร่วมดำเนินการตามแนวทางเดียวกันนี้ด้วย

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและถือปฏิบัติต่อไป/
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๗๓๒ (กิตติยาภา) ๑๗๓๔ (อริชฐาน) ๑๕๓๒ (บุษกร)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ spt55@soc.go.th

หมายเหตุ อัยการสูงสุด : จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
 รอง-นรม., รัฐ-นร. : จึงเรียนยืนยันมา
 กระทรวง : จึงเรียนยืนยันมาและถือปฏิบัติต่อไป
 องค์การอิสระ : จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
 กรม : จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
 รอง-ลอนฝ่ายการเมือง (นายประทีป) : กรมการและเลขานุการ ศบค.
 องค์การอิสระ : จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ